

ที่ มท ๐๔๐๗.๔/ว

๕๕๒



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ ๔๖ ปี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาสังคม จึงได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๗ จำนวน ๒ แห่ง ณ ตำบลขามเฒ่า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยภูมิ และตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ต่อมาจึงกำหนดให้วันที่ ๖ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม

กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาแล้วเห็นว่า วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบปีที่ ๔๖ จึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการส่งเสริมการออมของประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตสืบไป จึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๑ อำเภอ ๑ กลุ่มออมทรัพย์ฯ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รายงานผลให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และจัดทำคลิปวิดีโอการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปี ความยาวไม่เกิน ๕ นาที รายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA) ของนางสาววิลาสินี วัชรพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๗๑ / โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๙



สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เนื่องในวาระครบรอบ ๔๖ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปี ของการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นี้ ผมในฐานะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัง คณะกรรมการ สมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พี่น้องชาวพัฒนาชุมชน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทุกท่าน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นงานสำคัญที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการออมเงินเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยยึดหลัก คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ ในการพัฒนาคนในชุมชนให้มีการดำเนินชีวิตและเรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบของ “กระบวนกรกลุ่ม” และใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของคนในชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง คือ การประหยัด อดออม และใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการออมของประชาชนอย่างทั่วถึง ในทุกช่วงอายุคน ปลุกฝังนิสัยรักการออม การมีวินัยทางการเงิน ซึ่งสมาชิก ครอบครัว และชุมชนได้เรียนรู้ และเข้าใจการออมเงิน อันจะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการเงินของกลุ่มและสมาชิก เกิดการแบ่งปัน ผลประโยชน์และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ผ่านการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่าย ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ศูนย์สวัสดิการตลาด ธนาคารข่าว บิมน้ำมันชุมชน โรงน้ำดื่มชุมชน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็น ผลตอบแทนอันเป็นสวัสดิการพื้นฐานของชุมชนอย่างแท้จริง ประการสำคัญ ผมหวังว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประสานงานและบูรณาการกองทุนต่าง ๆ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้สินในครัวเรือน สู่การลดหนี้และปลดหนี้ ได้ต่อไป

ในโอกาสสำคัญนี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญาที่จะเดินหน้าสร้างสรรค์ พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความเจริญก้าวหน้า อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้สืบไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน